



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งผู้ส่งออกทำสัญญาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหกรณ์ หวังเร่งระบายผลผลิตออกจากประเทศเพื่อยกระดับราคาให้เพิ่มสูงขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดพิธีลงนามซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งบริษัทส่งออกรายใหญ่ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตจากสหกรณ์ ๘ แห่งในจังหวัดน่านและตาก ปริมาณ ๑๗,๐๐๐ ตัน จากเป้าหมายที่รัฐบาลมอบให้ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน คาดภายในเดือนธันวาคมจะสามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายได้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีลงนามซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๕๗ ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้ดำเนินการมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๕๗ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีเป้าหมายแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ ๑.๑ ล้านตัน ความขึ้น ๓๐ % เพื่อเป็นการดูดซับปริมาณผลผลิตออกจากตลาดในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว และมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้สหกรณ์เข้าแทรกแซงตลาดในปริมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน

ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวมีสหกรณ์เข้าร่วมมาตรการในฐานะผู้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจำนวน ๖๗ สหกรณ์ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัดและได้มีการจำหน่ายให้ไซโลภายในประเทศแล้ว ๙,๑๖๕.๕๙๖ ตัน และได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวโพดกับสหกรณ์แปรรูป สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสหกรณ์โคนม เพื่อซื้อขายผลผลิตสำหรับนำไปเป็นวัตถุดิบทำอาหารสัตว์ จำนวน ๔ สหกรณ์ ๓,๔๓๐ ตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาและส่งมอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมาตรการเสริมที่สำคัญคือการลงนามซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหกรณ์ในจังหวัดน่านและตากเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘ สหกรณ์ ปริมาณผลผลิต ๑๗,๐๐๐ ตัน ส่งให้กับบริษัทผู้ส่งออก ได้แก่บริษัท เอิร์ท เพรช จำกัด และบริษัท เทียนหงส์ จำกัด ซึ่งได้มีการลงนามซื้อขายกันไปเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเววาราช จังหวัดน่าน ส่งผลให้ขณะนี้ขบวนการสหกรณ์ดำเนินการระบายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกจากประเทศได้แล้วประมาณ ๓๐ % จากเป้าหมายที่วางไว้ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายภายในเดือนธันวาคมนี้

“โครงการนี้ รัฐบาลมุ่งหวังเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีช่วงออกสู่ตลาดค่อนข้างสั้น นับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมทุกปี การกระจุกตัวของปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบในด้านราคาตามมาด้วย จึงเป็นที่มาของการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากรัฐบาลต้องการยกระดับราคาส่งผลผลิตให้เกษตรกร และจ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์ผู้รวบรวมผลผลิตในราคาโลกริมละ ๑.๕-๑.๗๕ บาท ที่ความขึ้น ๓๐ % ส่วนสหกรณ์ผู้ซื้อที่นำไปเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์จะได้รับเงินชดเชยโลกริมละ ๕๐ สตางค์ด้วย และยังช่วยชดเชยดอกเบี้ยให้กับบริษัทส่งออกที่รับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์ในอัตราร้อยละ ๒ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผลผลิตของสหกรณ์นั้นออกสู่ตลาดได้ สิ่งสำคัญ คือ สมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวโพดต้องคำนึงเรื่องคุณภาพของผลผลิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส่งออก เนื่องจากต้องส่งออกผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับตลาดต่างประเทศเพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์หรืออาหารคนก็ตาม ดังนั้น ต้องควบคุมคุณภาพของข้าวโพดและความขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นเรื่องสำคัญ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะคัดเลือกสหกรณ์ที่มีศักยภาพและทำธุรกิจตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบในผลผลิตของตัวเอง เพราะคาดหวังว่าขบวนการสหกรณ์จะสามารถทำธุรกิจร่วมกับผู้ส่งออกได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเกิดประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย และการทำข้อตกลงซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับบริษัทเอกชน เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศครั้งนี้ ถือเป็นงานนำร่อง และจะทำให้ประเทศไทยได้เปรียบหากมีการเปิดการค้า AEC ในอนาคตอันใกล้” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว